

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 3 NĂM 2021

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Sáng 19/2, tại Công ty cổ phần khoáng sản Red Stone – Khu Công nghiệp phía Nam, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2021. Dự Lễ ra quân có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, song, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời điều chỉnh trạng thái, phương pháp làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, bài bản các giải pháp nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 nên đã duy trì sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển nguồn vốn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Kết thúc năm 2020, Yên Bái đã có 24/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 5,41% xếp thứ 4/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc; xây dựng nông thôn mới trở thành điểm sáng của các tỉnh khu vực Tây Bắc; tổng thu ngân sách đạt trên 3.590 tỷ.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid -19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh để phát triển; đồng thời, khai thác và huy động được nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 40.000 lao động, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các đơn vị doanh nghiệp đã đóng góp 1.238 tỷ đồng vào số thu ngân sách của tỉnh trong năm qua.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp đạt được trong năm 2020 đồng thời gửi tới các doanh nghiệp lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc các doanh nghiệp một năm mới làm ăn thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh được dự báo còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy

truyền thống đoàn kết, nỗ lực, đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra với điều kiện phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không để dịch lây nhiễm trên địa bàn và trong doanh nghiệp.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn vướng mắc trong đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức những nhiều, phiền hà, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tiếp tục phát động và thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất; phát huy tiềm năng, lợi thế, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; chăm lo xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; tiếp tục xây dựng, nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân và người lao động...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2020; tổ chức ký kết chương trình sử dụng các dịch vụ, sản phẩm trong Khối năm 2021.

Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã mừng lì xì năm mới cho công nhân, người lao động tham dự tại buổi lễ; trồng cây lưu niệm và kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty cổ phần Khoáng sản Red Stone.

THÔNG TIN TRONG TỈNH

1. Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 3/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2021).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đông đảo cán bộ, đảng viên...

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông báo nhanh, khái quát về công tác chuẩn bị và kết quả của Đại hội.

Theo đó, đối với quá trình chuẩn bị, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp.

Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chất lọc, lựa chọn tiếp thu. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm.

Về nội dung và kết quả, Đại hội XIII của Đảng có chủ đề là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30

năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội cũng đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; tổng kết, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng...

Các nội dung đều đã được các đại biểu dự Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến và thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao. Đại hội đã thống nhất khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đại hội đã thảo luận, xác định mục tiêu, đường hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới, đồng thời, cũng xác định mục tiêu, tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và 2045.

Đại hội đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo và thống nhất mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, trong đó xác định phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đại hội đã xác định 12 nội dung. Đại hội thống nhất xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và thảo luận, thống nhất 3 đột phá chiến lược.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Từ những kết quả nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ.

Tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 18 đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu của tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vào các nội dung, chương trình của Đại hội theo quy định. Sự tham gia đóng góp tích cực của đoàn đại biểu tỉnh đã góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 91 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần bồi đắp, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của dân tộc.

Năm 2020, với quyết tâm, cố gắng nỗ lực cao, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là đã thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã luôn đoàn kết, ủng hộ, sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 cũng như trong suốt những năm vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ, đánh dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước, quê hương ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới - thời đại của nền kinh tế số, xã hội số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; dân tộc ta đang kỳ vọng lớn lao về một đất nước "Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc". Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ là động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng cùng chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực vươn lên.

Hòa trong khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, để nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái có cuộc sống ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tận dụng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy thành tích năm 2020 Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc "mục tiêu kép" vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện tốt phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần "chống dịch như

chống giặc", dù đến nay Yên Bái chưa có ca nhiễm bệnh song vẫn không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong bối cảnh biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây nhiễm qua cả không khí thay vì tiếp xúc gần như trước.

Phát biểu hưởng ứng thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Đại hội lần thứ XIII của Đảng với tinh thần "Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển" đã thành công tốt đẹp. Với tất cả niềm tin, tuổi trẻ Yên Bái xin hứa luôn sắt son niềm tin theo Đảng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, kế thừa, trung thành và xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng; nghiêm túc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng Chương trình hành động và phát động các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, mang màu sắc riêng của thanh niên Yên Bái, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

2. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại huyện Yên Bình

Sáng 17/2, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm của các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thiết thực đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Những năm qua, Yên Bái đều tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng; hàng năm trồng từ 14 - 15 nghìn ha rừng, riêng năm 2020 trồng được trên 16 nghìn ha rừng các loại, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ 4 toàn quốc về tỉ lệ này. Nét đẹp truyền thống đó được duy trì thường xuyên với sự vào cuộc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; quán triệt

sâu sắc quan điểm đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", hưởng ứng Chương trình cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu mỗi năm trồng trên 15.000 ha rừng các loại; toàn tỉnh có khoảng 100.000 ha rừng trồng trở lên được cấp chứng chỉ rừng (FSC, VFSC, PEFC), có trên 40.000 ha rừng cây gỗ lớn và nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương tập trung phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện "Tết trồng cây" ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng bằng các loại giống tiến bộ có giá trị kinh tế cao, giá trị môi trường bền vững gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021- 2025; phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, nâng cao giá trị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; quyết tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 đưa Yên Bái trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi phía Bắc.

Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, thực hiện tốt việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 về việc không sử dụng, trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, đặc biệt là việc khai thác, vận chuyển, mua bán và sử dụng các loài thực vật rừng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Ngay sau phát biểu phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 (*ảnh dưới*).

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 19/2, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Yên Bái đã họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (23/5/2021).

Cùng với cấp ủy, địa phương trong cả nước, Tỉnh ủy Yên Bái đã và đang tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tích cực chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hướng về ngày hội của toàn dân.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt học tập Chỉ thị, đồng thời tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở về tổ chức quán triệt Chỉ thị. BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành kịp thời Kế hoạch số 200 về lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Hướng dẫn số 02 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để cụ thể hóa kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 3 văn bản, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành 2 hướng dẫn, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành có nhiều văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử. Đến nay, tất cả 9 huyện, thị, thành phố và 173 xã, phường, thị trấn đã thành lập được Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và ban hành kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền về bầu cử đã được các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tập trung giới thiệu các nội dung, đặc biệt về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp hiện hành, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền bầu cử, ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; phản ánh đậm nét các cuộc tiếp xúc cử tri, thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử của cấp huyện...

Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập huấn đến MTTQ cấp huyện, cấp xã về nghiệp vụ; Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã 2 lần tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các thành phần liên quan. Thường trực HĐND các cấp trong tỉnh đã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND ở cấp mình xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và có thông báo về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng gửi Ủy ban MTTQ cùng cấp để tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã khắc và bàn giao 9 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 173 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử và được chia làm 3 giai đoạn cho đến lúc kết thúc cuộc bầu cử. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn để giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo, thực hiện chính sách đối với cán bộ thôi tái cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh...

TIN TRONG NƯỚC

1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Sáng 18/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII nhằm đánh giá về tình hình chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021.

Năm nay là năm đặc biệt, nhân dân đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo chăm lo cho người dân đón Tết an toàn, Ban Bí thư đã có Chỉ thị 48 về tổ chức Tết Tân Sửu và một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2021.

Phiên họp cũng cho ý kiến về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại nước ta. Với sự chỉ đạo sát sao của các Chính phủ, Bộ, ngành, các địa phương và tinh thần chủ động trong phòng chống dịch nên Tết Tân Sửu được đánh giá là Tết an toàn, với nhiều hình thức tổ chức phong phú và những việc làm thiết thực, tiết giảm các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết để tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ của Đảng, Nhà nước, sự chủ động của các cấp, các ngành đã khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và huy động mọi nguồn lực để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, yên vui, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực đang bị cách ly để phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, công nhân, người lao động không về quê đón Tết. Các hoạt động đón Tết vui xuân được quan tâm, tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân mạnh, các Bộ, ban, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc quy định số 08-QĐ/TW của BCH TƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chính đốn Đảng, nhất là gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; không sử dụng công quỹ để chia thưởng, làm quà biếu, quà tặng, không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp lễ, Tết. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần phải bắt tay ngay vào công việc, không được quá say sưa với Tết, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi điều kiện, phương tiện, mọi biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19, không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19. Huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhân mạnh việc triển khai ngay Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

2. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương mua vaccine phòng COVID-19

Trong phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII diễn ra sáng 18/2, các thành viên đã cho ý kiến về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân Việt Nam. Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc mua, sử dụng vaccine được tiến hành trong điều kiện khẩn cấp và áp dụng mua sắm trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và của nhà sản xuất.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tổ chức tốt việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tổ

chức sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Trước đó, chủ trì phiên họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 26 địa phương về phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương chỉ đạo nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine về Việt Nam phục vụ người dân; thúc đẩy nhanh thử nghiệm các vaccine sản xuất trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong lúc này, nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2 phải có vaccine từ nguồn viện trợ và nguồn mua, đồng thời đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định việc lựa chọn phương án, đối tác, loại vaccine; phối hợp Bộ Tài chính đề xuất nguồn tài chính; xác định đối tượng cần ưu tiên tiêm. Thủ tướng lưu ý, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cho phép đề Bộ Y tế thực hiện Điều 26 của Luật Đấu thầu.

Thủ tướng cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương sẵn sàng đóng góp kinh phí để mua vaccine. Vì vậy, phương án cuối cùng phải được trình duyệt sớm.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021 diễn ra đầu tháng 2, người đứng đầu Chính phủ cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp để có vaccine COVID-19 cho người dân ngay trong quý I.

3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải thúc đẩy vai trò đổi mới sáng tạo của kinh tế tư nhân

Ngày 18/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

Về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là Đề án nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến nay, Bộ đã 3 lần lấy ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương. Mục tiêu tổng quát của Đề án là đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế,

nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân.

Sau khi các Bộ, ngành dự họp nêu ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dày công nghiên cứu, đưa ra nhiều nội dung quan trọng trong Đề án, đồng thời đề nghị Bộ cần tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp.

Về tên Đề án, để phù hợp hơn với nội dung, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tên đề án theo hướng đổi mới toàn diện quản lý nhà nước để tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Về nội dung, Thủ tướng đề nghị Đề án nên tập trung vào vấn đề trọng tâm, gắn kinh tế tư nhân với định hướng phát triển kinh tế đất nước. Theo đó, phải nêu lên những đột phá của kinh tế tư nhân, chưa bao giờ kinh tế tư nhân ở nước ta phát triển mạnh mẽ như thời gian vừa qua, trong đó có vai trò quan trọng của việc hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Đề án cũng cần nêu các rào cản đối với sự phát triển kinh tế tư nhân; tập trung hoàn thiện 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ cụ thể cả về vấn đề quy hoạch, thể chế pháp lý, cách thức quản lý nhà nước, phân bổ nguồn lực, công tác kiểm tra giám sát nâng cao hiệu lực, hiệu quả... phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng cũng lưu ý 2 điểm quan trọng tác động đến yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. Thứ nhất là tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, đó là biến động nhanh, phức tạp, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đại dịch, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thứ hai là cần nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới với nhiều quan điểm, định hướng mới để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Đề án này cần quán triệt các quan điểm lớn, các đột phá lớn về kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng cho rằng, Đề án cần đưa ra mục tiêu phù hợp với tình hình quốc tế, trong nước trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đặc biệt là thể hiện rõ quan điểm, định hướng đổi mới trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, qua đó tạo niềm tin mạnh mẽ trong thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

Đề án cần thể hiện Nhà nước, quản lý nhà nước phải tôn trọng yêu cầu quy luật khách quan của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Yêu cầu

nữa là đảm bảo quyền tài sản, quyền kinh doanh, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, tính đổi mới sáng tạo.

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tập trung 3 đột phá trong phát triển ở Việt Nam, trong đó, vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân là đi đầu trong đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững. Cụ thể là về các vấn đề như kinh tế số, xã hội số, chiến lược số, tiết kiệm trong đầu tư, đất đai, tài nguyên môi trường, phát triển xanh... gắn với phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi và phát huy sự năng động của kinh tế tư nhân; đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh ở Việt Nam.

Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để đưa Đề án này vào chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

TIN QUỐC TẾ

1. Mỹ chính thức tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra trực tuyến ngày 19/2, ông Joe Biden cam kết đưa nội dung xử lý khủng hoảng khí hậu thành vấn đề ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ. “Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu không hành động”, ông Biden nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ cũng thông báo kế hoạch sẽ chủ trì một hội nghị cấp cao về khí hậu vào ngày 22/4 tới (trùng với Ngày Trái đất) nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện cam kết quốc gia đầy tham vọng là giảm lượng khí thải gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu. Ông Biden cam kết đưa mức độ ô nhiễm trong lĩnh vực năng lượng của Mỹ về 0 vào năm 2035 và để nền kinh tế Mỹ đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ - Antony Blinken cho biết, ứng phó với BĐKH và lắng nghe quan điểm của các nhà khoa học là những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ hiện nay. Ông Blinken khẳng định, việc ứng phó với BĐKH sẽ được thảo luận trong các cuộc họp về an ninh quốc gia, di cư, các biện pháp đối phó với khủng hoảng y tế

toàn cầu cũng như trong các cuộc đàm phán về ngoại giao, kinh tế và thương mại của Mỹ.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về BĐKH, coi đây là một tin tốt lành cho nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Theo ông, trong 4 năm qua, sự vắng mặt của Mỹ với tư cách là một bên đóng vai trò quan trọng đã tạo ra lỗ hổng trong Hiệp định Paris về BĐKH, có thể ví như “một mắt xích bị thiếu làm suy yếu toàn bộ”.

Hiệp định Paris về BĐKH được ký năm 2015 yêu cầu các quốc gia trên thế giới kìm hãm mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5-2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cho đến nay, nền nhiệt Trái đất đã ấm lên trung bình 1 độ C, khiến các đợt nắng nóng gây hạn hán và chết người xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, các cơn bão nhiệt đới cũng ngày càng trở nên tàn khốc hơn. Do đó, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi Mỹ và các nước trên thế giới hành động để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ông nhấn mạnh, Hiệp định Paris về BĐKH là một thành tựu lịch sử nhưng những cam kết đưa ra cho đến nay là chưa đủ. Theo ông Guterres, năm 2021 là thời điểm quan trọng của hành động vì khí hậu toàn cầu và Hội nghị về BĐKH của Liên Hợp quốc tại Glasgow - Scotland (Vương quốc Anh) vào tháng 11 tới sẽ là cơ hội then chốt.

Nhà lãnh đạo Liên Hợp quốc cũng nhấn mạnh sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 là cơ hội để các nước tái thiết nền kinh tế mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Để làm được điều đó, cần phải đầu tư vào một nền kinh tế xanh, tạo ra việc làm ổn định, được trả lương cao để bảo đảm sự thịnh vượng, công bằng và bền vững hơn. Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Guterres khẳng định, hiện là thời điểm thực hiện thay đổi mang tính chuyển đổi: dần loại bỏ than đá; hỗ trợ một quá trình chuyển đổi công bằng, đào tạo và tạo cơ hội cho những người bị ảnh hưởng; ngừng đầu tư vào các dự án nhiên liệu hóa thạch.

2. Số ca mắc COVID-19 mới giảm trên toàn cầu

Ngày 16/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu đã giảm tuần thứ 5 liên tiếp và tuần vừa qua giảm 16%. Tuy nhiên, WHO cũng đề cập đến tình trạng biến thể của virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan đến những khu vực mới trên thế giới.

Trong 6 khu vực được WHO phân chia, chỉ có phía Đông Địa Trung Hải ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng 7% trong khi tất cả những khu vực còn lại đều giảm ở mức 2 con số, đó là châu Phi giảm 20%, phía Tây Thái Bình Dương giảm 20%, châu Âu giảm 18%, Mỹ giảm 16% và Đông Nam Á giảm 13%.

Tính đến ngày 15/2, biến thể của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại 94 quốc gia. Trong khi đó, biến thể tại Nam Phi cũng đã “đặt chân” đến 46 quốc gia. Biến thể từ Brazil đã lan tới 21 quốc gia khác. Số trường hợp tử vong vì COVID-19 trong tuần qua cũng giảm 10% so với tuần trước đó với 81.000 người thiệt mạng.

Tổng Thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 15/2 phân tích rằng, diễn biến trên toàn cầu cho thấy “các biện pháp y tế công cộng đơn giản đã có hiệu quả, ngay cả khi biến thể xuất hiện. Vấn đề hiện nay là cách chúng ta phản ứng với xu hướng này”. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh “lửa chưa hề tắt và nếu chúng ta ngừng chiến đấu trên bất cứ mặt trận nào thì lửa sẽ bùng phát trở lại”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, Mỹ trong tuần trước cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới giảm 23%. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp con số này giảm ở Mỹ. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch (CDC) cho biết, khoảng 4% ca mắc COVID-19 tại nước này liên quan đến biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh.

Trong tuần qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là 2 quốc gia được đánh giá đã triển khai hiệu quả về số lượng công dân được tiêm.

3. Khủng hoảng chính trị tại Myanmar vẫn diễn biến phức tạp

Quân đội Myanmar ngày 16/2 đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính, cũng như cáo buộc làn sóng biểu tình trong nước hiện nay có hành vi bạo lực.

Tại cuộc họp báo đầu tiên từ ngày 1/2 khi quyền lực nhà nước tại Myanmar được chuyển giao cho Hội đồng Hành chính Nhà nước do Tư lệnh Lực lượng vũ trang - Tướng Min Aung Hlaing làm Chủ tịch, Người phát ngôn Hội đồng Hành chính Nhà nước - Thiếu tướng Zaw Min Tun cho biết, quân đội sẽ không nắm quyền lâu và mục tiêu là tổ chức bầu cử để chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng.

Trong thời gian đó, chính sách đối ngoại của Myanmar không thay đổi. Myanmar vẫn duy trì cởi mở với doanh nghiệp và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, đến nay thời điểm tổ chức bầu cử vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, ngày 18/2, hàng nghìn người dân Myanmar đã tiếp tục đổ xuống đường biểu tình tại Yangon để phản đối cuộc đảo chính. Trên các nền tảng mạng xã hội, người biểu tình đã đưa ra nhiều lời kêu gọi về việc bày tỏ phản đối quân đội. Nhiều nước kêu gọi quân đội Myanmar bảo đảm tình hình an ninh.

Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) ngày 1/2. Trước đó, quân đội Myanmar đã yêu cầu hoãn phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2020, trong đó NLD giành đa số ghế ở cả 2 viện Quốc hội. Quân đội Myanmar cho rằng, có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử này, song Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar bác bỏ cáo buộc này

4. Dịch bệnh Ebola tái bùng phát tại Tây Phi

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới thì dịch bệnh Ebola dường như đã quay trở lại Tây Phi. Hôm 15/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại về sự bùng phát trở lại dịch Ebola ở Guinea và CHDC Congo.

WHO đã khuyến cáo 6 quốc gia châu Phi cần theo dõi các ca nghi nhiễm virus Ebola sau khi bùng phát những ổ dịch mới tại Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo. Guinea đã tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới ngày 14/2, trong khi Congo thông báo tái bùng phát dịch ngày 7/2.

Phát biểu tại họp báo ngày 16/2 ở Geneva (Thụy Sĩ), Người phát ngôn WHO - bà Margaret Harris cho biết, WHO đã đưa ra cảnh báo đối với ít nhất 6 nước xung quanh, trong đó có Sierra Leone và Liberia, để các nước này nhanh chóng chuẩn bị và sẵn sàng tìm kiếm các ca nghi nhiễm.

Bà Harris cho biết thêm rằng, cơ quan y tế đã xác định gần 300 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và 125 trường hợp tại Guinea. Theo thông tin cập nhật, Guinea đã ghi nhận 5 ca tử vong và Congo ghi nhận 3 ca trong đợt bùng phát mới này.

Hiện việc phân tích mẫu gene của virus phát hiện tại cả Congo và Guinea đang được tiến hành để hiểu rõ hơn nguồn gốc của các ổ dịch mới cũng như xác định chủng virus đang hoành hành hiện nay. Theo bà Harris, hiện chưa rõ đây là chủng Ebola đã tồn tại trên người hay đơn giản là chủng Ebola lây từ động vật. Trước nguy cơ đợt dịch mới bùng phát, ngày 15/2, các nhân viên y tế ở Butembo - miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu tiêm vaccine phòng Ebola. Trong khi đó, một số nước khu vực như Sierra Leone, Mali và Cote d' Ivoire đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn virus lây lan.

Người khai thác

Ban biên tập duyệt

**Duyệt của Thường
trực Đảng ủy**

Đức Hạnh

Nguyễn Đức Phương

Cao Xuân Chiêu

